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บรษิทั เอจซี ีวนีไิทย จํากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2567 

ในรูปแบบผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
วนัทีѷ 26 เมษายน 2567 

เวลาและสถานทีѷ 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2567 ในรูปแบบผ่านสืѷออเิล็กทรอนกิส ์(“E-AGM") ของบรษัิท เอจซี ีวนีไิทย 
จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ประชมุเมืѷอวันศุกรท์ีѷ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุวคิเตอร ์
คลับ ชั Ѹน 7 มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขทีѷ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน  กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย  

เร ิѷมการประชุม 

นายปลอดประสบ ทามณีวรรณ ผูรั้บหนา้ทีѷพธิกีรในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2567 ไดแ้จง้ใหท้ีѷประชมุ
ผูถ้อืหุน้ทราบวา่ ทีѷประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั Ѹงทีѷ 1/2567 ไดม้มีตใิหจั้ดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2567 โดยผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส ์หรอื E-Meeting รูปแบบเดยีวเทา่นัѸน โดยทําการถา่ยทอดสดจากหอ้งประชมุ
วคิเตอร์ คลับ ชั Ѹน 7  มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขทีѷ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยบรษัิทฯ จะปฏบัิตติามเงืѷอนไขสําหรับการประชมุผา่นสืѷออเิล็กทรอนิกส ์ตาม
พระราชกําหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสืѷออเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิัลเพืѷอเศรษฐกจิ
และสงัคม เรืѷอง มาตรฐานการรักษาความมัѷนคงปลอดภัยของการประชมุผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563  

นายโยชฮิซิะ โฮะรเิบะ ประธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานในการประชมุครั ѸงนีѸ (“ประธานทีѷประชมุ”) กลา่ว
เปิดประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจําปี 2567 ของบรษัิท เอจีซ ีวนีิไทย จํากัด (มหาชน) (“เอจซี ีวนีไิทย” หรือ 
“บรษิทัฯ”) 

เอจีซ ีวนีิไทย ยังคงยดึมัѷѷนดําเนินงานตามนโยบายและกลยุุทธพ์ืѸนฐานโดยมุ่งใหค้วามสําคัญกับการควบคุุม
ปัจจัยภายในโดยเฉพาะอย่างยิѷѷงการลดตน้ทุุนการผลติ และการผลติใหม้ากทีѷѷสุดุโดยคํานึงถงึความปลอดภัย 
การปฏบิัตติามกฎระเบยีบ ขอ้บังคับ และการปกป้อง สิѷѷงแวดลอ้มเป็นสําคัญ 

หลังจากการควบรวมธุรุกจิได ้1 ปี การดําเนนิธุุรกจิประสบความสําเร็จตามแผนทีѷѷไดต้ั Ѹงไวใ้นหลายๆ เรืѷѷอง อาท ิ
การโอนกจิการทั Ѹงหมดของบรษัิท แอดวานซ ์ไบโอเคมคิอล (ประเทศไทย) จํากัด ซึѷѷงเป็น บรษัิทลููก มายัง
บรษัิท เอจซี ีวนีไิทย จํากัด (มหาชน) เมืѷอเดอืนกรกฎาคม 2566  

นอกจากนีѸ Ѹ การดําเนนิโครงการส่วนต่อขยายกําลังการผลติ มคีวามรุุดหนา้เป็นลําดับ แผนการกอ่สรา้งไดเ้ริѷѷม
ดําเนินการเรยีบรอ้ยแลว้โดยไม่เกดิอุุบัตเิหตุุถงึขั Ѹ Ѹนหยุุดงาน สําหรับวกิฤตโลกทีѷѷเกดิขึѸ Ѹน เช่น การเปลีѷยนแปลง
สภาพภููมอิากาศนัѸ Ѹน เอจีซ ีวนีิไทย มคีวามพยายามอย่าง ยิѷѷงยวด ต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหไ้ด ้
ตามเป้าหมายทีѷѷกลุ่มเอจีซไีดต้ั Ѹ Ѹงไวร้อ้ยละ 30 ภายในปี 2573 ทั Ѹ ѸงนีѸ Ѹ บรษัิทฯ ไดอ้นุุมัตแินวทางการดําเนนิงาน
เรยีบรอ้ยแลว้ และเริѷѷมการลงทุนุตดิตั Ѹ Ѹงแผงโซลารเ์ซลลบ์นหลังคาอาคารต่างๆ ทีѷѷโรงงาน 

ในปีทีѷแลว้ บรษัิทฯ มคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิѷѷง ทีѷѷชืѷѷอเสยีงของเอจซี ีวนีิไทย ไดรั้บการยอมรับมากยิѷѷงขึѸ Ѹน จากการ
ไดรั้บรางวัลทีѷѷสําคัญตา่ง ๆ ไดแ้ก ่รางวัลโรงงานอุตุสาหกรรมสเีขยีวระดับ 4 (วัฒนธรรมสเีขยีว), รางวัลธรรมาภิ
บาลสิѷѷงแวดลอ้ม, รางวัลการเปิดเผยขอ้มููลความยัѷѷงยืน 5 ปีซอ้น และรางวัลอืѷѷนๆ สําหรับโครงการเพืѷѷอสังคม
ต่างๆ ซึѷงยังคงดําเนินการดว้ยดี เช่ѷน โครงการเอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลููกปะการัง ทีѷสามารถขยายไปยัง 11 
พืѸ Ѹนทีѷѷทัѷѷวประเทศแลว้ 



 
 
  

ทา้ยทีѷสุดุนีѸ Ѹ ท่านประธานขอขอบคุณุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุุกท่านทีѷѷใหก้ารสนับสนุุนอันมคีา่ยิѷѷงกับเราตลอดมา จนทํา
ใหส้ามารถผ่านพน้ปัญหาและฟันฝ่าอุุปสรรคได ้เราจะพยายามอย่างสุดุความสามารถในการพัฒนาบรษัิทของ
เราเพืѷѷอเตรียมพรอ้มสําหรับการเตบิโตในอนาคตและหวังเป็นอย่ѷางยิѷѷงว่าจะไดรั้บคําแนะนําและการสนับสนุุน
จากทุกุทา่นทีѷѷเกีѷยวขอ้งตอ่ไป 
 
ท่านประธานขอขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงาน สําหรับการเขา้ร่วมประชุม     
ผูถ้อืหุน้ในวันนีѸ 
 
ในการประชุมวันนีѸ ท่านประธานทีѷประชุมผูถ้อืหุน้ขอมอบหมายใหน้ายโทโมทากะ โยชคิาวา กรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่บรษัิท เอจีซ ีวีนิไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนา้ทีѷประธานในทีѷประชุมผูถ้อืหุน้ (“ท่านประธานฯ”) ในนาม
ประธานคณะกรรมการบรษัิท 
 
ท่านประธานฯ แจง้ใหท้ีѷประชุมทราบว่านายปลอดประสบ ทามณีวรรณ จะช่วยเหลือท่านประธานฯ ในการ
ดําเนนิการประชมุเป็นภาษาไทย 
 
ก่อนเริѷมการประชุม นายปลอดประสบ ทามณีวรรณ ไดช้ีѸแจง ขั Ѹนตอนการประชุมผ่านสืѷออเิล็กทรอนิกส ์หรือ       
E-Meeting ในส่วนทีѷเกีѷยวกับวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนนเสยีง และการแสดงผลการนับคะแนน 
เพืѷอทีѷประชมุทราบดังตอ่ไปนีѸ  
 
1.  ผูถ้อืหุน้ทีѷเขา้ร่วมประชมุผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส ์ หากประสงคจ์ะสอบถามในทีѷประชมุ ขอใหส้ง่คาํถามดว้ย

การพมิพค์าํถามเทา่นัѸนคะ่ โดยขอใหท้า่นเลอืกวาระ และพมิพค์าํถามทีѷทา่นตอ้งการถาม แลว้สง่ผา่นทาง
ระบบ E-Meeting เพืѷอจัดสง่คําถามแกผู่บ้รหิารของบรษัิทฯ ตอ่ไป  

 
2.  ทางบรษัิทฯ จะตอบเฉพาะคําถามทีѷเกีѷยวขอ้งโดยตรงอย่างมนัียสําคัญกับวาระการประชุมในทีѷประชุมนีѸ 

สําหรับคําถามและขอ้เสนอแนะทีѷไมไ่ดม้กีารตอบในทีѷประชมุ เนืѷองจากเวลามจํีากัด ทางบรษัิทฯ จะทําการ
สรุปและแนบไปกับรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 ซึѷงจะเปิดเผยและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ ภายใน 14 วัน นับแตว่ันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปี 2566 นีѸ  

 
3.  บรษัิทฯ มอบหมายใหบ้รษัิท Inventech ซึѷงเป็นผูใ้หบ้รกิารทีѷไดร้ับการรับรองโดย สํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(ETDA) ในการจัดการประชุม E-Meeting ครั ѸงนีѸ ผูถ้อืหุน้ทีѷแจง้ความประสงค์
ร่วมเขา้ประชมุจะไดรั้บ username และ password ผา่นอเีมล เมืѷอทา่น log on แลว้ โปรดสังเกตไฟสแีดง
ทีѷจอดา้นลา่งซา้ยมอืของท่าน ตอ้งเป็นสแีดงเทา่นัѸน ซึѷงหากทา่นพบปัญหาทางดา้นเทคนคิในระหวา่งการ
ถา่ยทอด ท่านสามารถตดิตอ่บรษัิท Inventech ไดท้ีѷโทร:  02-931-9138 

 
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง 
 
 ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง 
 ผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงวา่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะระเบยีบวาระ

ไดเ้มืѷอลงทะเบยีน 
 ผูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งหนึѷงอย่างใด คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื

งดออกเสยีง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของคัส
โตเดยีน (Custodian)  

 เมืѷอท่านประธานขอใหล้งมตใินระเบยีบวาระใด จะขอใหท้่าน ลงคะแนนในระบบ ในแต่ละวาระได ้โดยใช ้
เมนู “ลงคะแนนเสียง” แลว้เลือก “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” แลว้กดส่ง โดย
บรษัิทฯ จะใหเ้วลาผูถ้อืหุน้ประมาณ 1 นาท ีในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ทั ѸงนีѸ กรณีทีѷผูถ้อืหุน้ไม่
ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ตามเวลาทีѷกําหนด ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระ
นัѸน 

 การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีѷลงคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง โดยจะนําคะแนนเสยีงทีѷ
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั Ѹงหมดทีѷเขา้ร่วมประชุม และถือว่า
คะแนนเสยีงสว่นทีѷเหลอืคอืมตเิห็นดว้ยตามทีѷเสนอในระเบยีบวาระนัѸน ๆ 

 ในวาระเลอืกตั Ѹงกรรมการ จะใชว้ธิลีงคะแนนเป็นรายบคุคล 
 



 
 
  

 กรณีทีѷผูถ้อืหุน้มอบฉันทะทีѷเขา้ร่วมประชมุ E-AGM และไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในหนังสอืมอบฉันทะไวแ้ลว้ 
จะนับคะแนนเสยีงตามทีѷผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้หากผูถ้อืหุน้ไมไ่ดแ้สดงความประสงคแ์ละผูร้ับ
มอบฉันทะไมอ่อกเสยีงคัดคา้นจะถอืวา่ลงมตเิห็นดว้ย  

 กรณีทีѷจะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” หมายถึงกรณีทีѷผูถ้ ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนใน
หนังสอืมอบฉันทะ เชน่ ลงคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 1 ชอ่งในหนังสอืมอบฉันทะ หรอืมกีารแบ่งแยกจํานวนหุน้
เพืѷอแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณี custodian) หรือ กรณีทีѷมีการแกไ้ขการลงคะแนนในหนังสอื
มอบฉันทะโดยไมล่งชืѷอกํากับ 

 
การแสดงผลการนบัคะแนน 

 
 บรษัิทฯ จะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระทีѷมกีารลงคะแนน ซึѷงจะแสดงผลการออกเสยีง

ลงคะแนน พรอ้มทั Ѹงสดัสว่นรอ้ยละทีѷออกเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง รวมทั Ѹงคะแนนเสยีง
ตามบัตรเสยี (ถา้ม)ี จากจํานวนหุน้ทีѷเขา้ประชมุทั Ѹงหมด 

 
ประธานฯ แถลงว่ามีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผูร้ับมอบฉันทะเป็นจํานวนทั ѸงสิѸน 28 คน จาก
จํานวนผูถ้ือหุน้ทั Ѹงหมด 1,177 ราย ถือหุน้รวมกันเป็นจํานวนทั ѸงสิѸน 2,305,348,560 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
97.72% ของจํานวนทนุจดทะเบยีนแลว้ 9,435,987,428 บาท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ  
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีѷประชมุทราบอกีดว้ยวา่ มกีรรมการบรษัิทฯ มาเขา้ร่วมการประชมุดว้ยทัѸงสิѸน 8 ท่าน (รวม
ทั Ѹงตัวท่านประธานฯ ดว้ย) หรือเท่ากับรอ้ยละ 88.88 ของจํานวนกรรมการทั Ѹงหมดของบรษัิทฯ มีรายนาม
ต่อไปนีѸ 
 
1. นายโยชฮิซิะ โฮะรเิบะ   ประธานกรรมการ  
2. นายทศพร บณุยพพิัฒน ์   รองประธานกรรมการ 
3. นางชนัญชดิา วบิลูคณารกัษ์   กรรมการ และประธานกรรมการทีѷปรกึษาดา้นธรุกจิ 
4. นายซาโตรุ มยิาตาเกะ   กรรมการ 
5. นายมาซาโยช ินัมบะ    กรรมการ           
6. นางจามจุร ีศโิรเวฐนุกลู   กรรมการ 
7. นายฮโิรยกู ิคาเนโกะ    กรรมการ 
8. นายโทโมทากะ โยชคิาวา กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และกรรมการทีѷปรกึษาดา้น

ธรุกจิ 
 
ทา่นประธานขอแนะนําผูบ้รหิารบรษัิทฯ และผูส้อบบัญชทีีѷเขา้ร่วมประชมุดังนีѸ 
 
1. นายโตะชโิอะ เซะโมะโตะ   กรรมการบรหิาร - สายงานบรหิารโรงงานและเทคนคิ 
2. นายวรเทพ เลศิวัญҚ ู   รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่สายงานวางแผนองคก์ร 
3. นายโนบโูอะ นาคาโอะ   กรรมการบรหิาร สํานักงานกรรมการผูจั้ดการใหญ่  
3. นางสาวสรินุิช สรุไพฑรูยก์ร  ผูส้อบบัญชจีากบรษัิทเคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากัด 
 
ท่านประธานขอเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2567 ของบรษัิท เอจซี ีวนีไิทย จํากัด (มหาชน) ตาม
ระเบยีบวาระการประชมุดังนีѸ 

 

วาระทีѷ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 เมืѷอวนัทีѷ 26 
เมษายน 2566 

 
ประธานฯ แถลงต่อทีѷประชุมว่าการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 ไดจั้ดขึѸนเมืѷอวันทีѷ 26 เมษายน 2566 
โดยไดม้กีารจัดทํารายงานการประชมุภายใน 14 วัน นับแต่วันประชมุตามระยะเวลาทีѷกฎหมายกําหนด  พรอ้ม
ทั Ѹงไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ 
 
คณะกรรมการขอใหท้ีѷประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุ 
 
หากผูถ้อืหุน้รายใดประสงคจ์ะขอแกไ้ขเพิѷมเตมิ ขอใหท้่านส่งขอ้ความขอแกไ้ขผ่านระบบ E-meeting มาได ้



 
 
  

บรษัิทฯ จะพจิารณาแกไ้ขหลังจากการประชมุ   
 
หากผูถ้อืหุน้รายใดตอ้งการถามคําถาม กรุณากดสง่คําถามผ่านทางระบบ สําหรับคําถามทีѷไมไ่ดม้กีารตอบในทีѷ
ประชมุ บรษัิทฯ จะทําการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 ซึѷงจะเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ภายใน 14 วัน นับแตว่ันประชมุ 
 
ประธานฯ ขอใหท้ีѷประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว และขอใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามหรอืแสดงความ
คดิเห็น  

 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถาม หรอืเสนอความเห็น ทีѷประชมุมมีตดิังตอ่ไปนีѸ 
 
มต:ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 เมืѷอวันทีѷ 26 เมษายน 2566 ดว้ยมตคิะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,425,311 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
   

 

วาระทีѷ 2 พจิารณารายงานผลการดําเนนิงานของบรษิทัฯในรอบปี 2566 
  
ประธานฯ ไดร้ายงานผลการดําเนนิงานประจําปีของบรษัิทฯ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2566 ซึѷงไดส้่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ก่อนการประชุมครัѸงนีѸแลว้ กล่าวโดยสรุป
ดังต่อไปนีѸ 
 
ในปี 2566 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีําไรขั Ѹ Ѹนตน้ลดลงรอ้ยละ 50 หรอื 6,115 ลา้นบาท การลดลงนีѸ เป็นผลมา
จากราคาขายเฉลีѷѷยทีѷѷลดลงในชว่งทีѷѷเศรษฐกจิโลกชะลอตัว และภายใตแ้รงกดดันจากภาวะเศรษฐกจิถดถอย แต่
อย่างไรก็ตาม แมว้่าบริษัทจะไดร้ับผลกระทบจากราคาขายเฉลีѷยทีѷѷลดลง แต่บริษัทก็มีตน้ทุนทีѷѷลดลง
เชน่เดยีวกัน โดยเป็นผลมาจากจากราคาตน้ทุนวัตถุดบิหลักทีѷลดลง และค่าใชจ้่ายดา้นการขนสง่ไดป้รับตัวลง
มา 
 
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีําไรสุทุธ ิ3,496 ลา้นบาทลดลงจากปีกอ่นหนา้จํานวน 4,205 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 54.6 อันเนืѷѷองมาจากการลดลงของราคาขายเฉลีѷยของผลติภัณฑด์ังทีѷѷกลา่วไวข้า้งตน้ 
 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคาํถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 
 
นางสาวเกตศุริ ิอาระหงั (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามล่วงหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

 “รายไดแ้ละกําไรทีѷลดลงอยา่งมากในปีทีѷผา่นมามสีาเหตมุาจากอะไร” 
 

ประธานฯ ชีѸแจงว่ารายไดแ้ละกําไรทีѷลดลงในปีทีѷผ่านมา เกดิจากภาวะเศรษฐกจิทีѷถดถอย ส่งผลใหอุ้ปสงค์
และอปุทานไมเ่ทา่เทยีม ซึѷงทําใหร้าคาผลติภัณฑห์ลักของบรษัิทปรับตัวลดลงเป็นอยา่งมาก 
 
นางสาวสภุคั ภูภ่มูริตัน ์(ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามล่วงหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“จากรายไดแ้ละกําไรทีѷลดลงในปีทีѷผ่านมา บรษัิท มคีวามกังวลใจต่อโครงการขยายกําลังการผลติ
หรอืไม”่ 
 
 
 
 



 
 
  

ประธานฯ ชีѸแจงว่าบรษัิท ยังมคีวามเชืѷอมัѷนวา่เศรษฐกจิกําลังฟืѸนตัว จากทีѷอัตราดอกเบีѸยมแีนวโนม้ทีѷจะปรับตัว
ลงในชว่งหลังครึѷงหลังของปี 2567 ซึѷงเป็นปัจจัยบวกตอ่โครงการขยายกําลังการผลติทีѷจะเสร็จกลางปี 2568 
 
เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซักถาม หรอืเสนอความเห็นใดเพิѷมเตมิ ประธานฯ ไดข้อใหท้ีѷประชมุรับทราบรายงานผล
การดําเนนิงานของบรษัิทฯในรอบปี 2566 ตามทีѷรายงาน 
 
ทีѷประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2566 ตามทีѷรายงาน และเนืѷองจากวาระนีѸเป็น
วาระเพืѷอทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 
 

วาระทีѷ 3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรอบปีบญัชสีิҟนสดุ ณ วนัทีѷ 31 ธนัวาคม 2566 

  
สําหรับวาระนีѸ ประธานฯ ขอเรยีนเชญินางจามจุร ีศโิรเวฐนุกลู (กรรมการ) เป็นผูนํ้าเสนอสําหรับวาระนีѸ 
 
นางจามจุร ีศโิรเวฐนุกลู ไดร้ายงานตอ่ทีѷประชมุวา่  
 
เพืѷอใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึѷงกําหนดใหบ้รษัิทฯตอ้งจัดทํางบการเงนิ
ประจําปี ส ิѸนสดุ ณ รอบปีบัญชขีองบรษัิทฯทีѷผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้และเสนอใหท้ีѷประชมุผูถ้อืหุน้
อนุมัต ิ
 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีѷประชมุผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิประจําปีสิѸนสุด ณ วันทีѷ 31 ธันวาคม 
2566 ซึѷงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทีѷไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มเีงืѷอนไขและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการบรษัิทฯแลว้   
 
บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมสีนิทรัพยร์วมทั Ѹงส ิѸน 51,037 ลา้นบาท มหีนีѸสนิรวม จํานวน 6,840 ลา้นบาท และส่วน
ของผูถ้อืหุน้ มจีํานวน  44,197 ลา้นบาท โดยมอัีตราสว่นหนีѸสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  0.15 เทา่              
 
บรษัิทมรีายไดร้วม จํานวน 34,868 ลา้นบาท ซึѷงเป็นรายไดจ้ากการขายจํานวน 34,407 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2565 เป็นจํานวน 13,712 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.5 โดยการลดลงของรายไดจ้ากการขายนัѸนเป็นราคา
ขายเฉลีѷѷยทีѷѷลดลงในชว่งทีѷѷเศรษฐกจิโลกชะลอตัว และภาวะเศรษฐกจิถดถอย โดยมรีายละเอยีดเพิѷมเตมิในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจําปี/รายงานประจําปี 2566 หนา้ 76 
 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคาํถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ 
 
นายบญุเลศิ ต ัҟงจติกรณุา  (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“เมืѷอพจิารณาจากจํานวนเงนิสดคงเหลอืทีѷคอ่นขา้งมาก บรษัิทมแีผนทีѷจะเอาไปใชใ้นดา้นใดบา้ง” 
 
นางจามจุร ีศโิรเวฐนุกูล ชีѸแจงว่าบรษัิทยังคงตอ้งการใชเ้งนิสําหรับโครงการขยายกําลังการผลติในปี 2567-
2568 และต่อเนืѷองไปถงึในการดําเนินธุรกจิหลังจากโครงการขยายกําลังการผลติเสร็จสิѸน ทีѷตอ้งการเงนิทุน
หมนุเวยีนเพิѷมมากขึѸนอกีดว้ย 
 
เมืѷอไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิѷมเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชุมพจิารณาอนุมัตงิบ
การเงนิรอบปีบัญชสีิѸนสดุ ณ วันทีѷ 31 ธันวาคม 2566 ตามทีѷไดเ้สนอ 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดิังตอ่ไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุมัตงิบการเงนิรอบปีบัญชสี ิѸนสดุ ณ วันทีѷ 31 ธันวาคม 2566 ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ  
 
 
 
 



 
 
  

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,425,311 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
 
 

  

 

วาระทีѷ 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรจากผลการดําเนนิงานของปี 2566 เป็นทนุสํารอง
ตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผล 

  
ประธานฯ ไดข้อใหน้างจามจรุ ีศโิรเวฐนุกลู (กรรมการ) เป็นผูนํ้าเสนอสาํหรับวาระนีѸ 
 
นางจามจุร ีศโิรเวฐนุกลู ไดร้ายงานใหท้ีѷประชมุทราบว่า จากผลการดําเนนิงานและฐานะการเงนิโดยรวม บรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อยมกีําไรสุทธปิระจําปี 2566 จํานวน 3,496 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ งดจัดสรรกําไรสุทธไิวเ้ป็นทุน
สํารองตามกฎหมายเนืѷองจากไดจ้ัดสรรกําไรสุทธไิวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนแลว้ และบรษัิทจะจัดสรรจ่ายเป็นเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จํานวน 2,358,996,857 หุน้ ใน
อัตราหุน้ละ 0.74 บาท รวมเป็นเงนิ 1,745,657,674 ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกําไรสุทธหิลังหักภาษีเงนิไดน้ิต ิ
บคุคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซึѷงผูถ้อืหุน้บคุคลธรรมดาไดร้ับสทิธเิครดติภาษี โดยมอีัตราเงนิปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธ ิ 
รอ้ยละ 50 
 
ทั ѸงนีѸ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว ใหจ่้ายแก่ผูถ้ ือหุน้เฉพาะผูม้ีสทิธไิดร้ับเงนิปันผลตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
ตามทีѷปรากฎรายชืѷอ ณ วันกําหนดรายชืѷอผูม้สีทิธริับเงนิปันผลในวันทีѷ 4  เมษายน 2567 โดยมกีําหนดจ่ายเงนิ
ปันผลในวันทีѷ 21 พฤษภาคม 2567 และใหร้ับเงนิปันผลภายใน 10 ปี 
 
หมายเหตุ:  บรษัิทฯ โดยหลักการ มุ่งมัѷนทีѷจะจ่ายเงนิปันผลโดยใชอ้ัตราการจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 
ของกําไรสทุธหิลังหักภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและทุนสํารองตา่งๆ ทั Ѹงหมดตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ในแต่ละ
งวดบัญช ีโดยมเีงืѷอนไขว่าการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะขึѸนอยู่กับกระแสเงนิสด แผนการลงทุนในโครงการตา่งๆ 
การอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมอืѷนๆ ในอนาคต 
 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีѷประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตใิหจ้่ายเป็นเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
จํานวน 2,358,996,857 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.74 บาท รวมเป็นเงนิประมาณ 1,745,657,674 บาท ซึѷงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ 
 
 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 
 

ปี 2567 

เงนิปันผลหุน้สามัญ  (บาท) 1,745,657,674 
จํานวนหุน้ 2,358,996,857 
เงนิปันผล (บาท : หุน้)  0.74 
อัตราเงนิปันผลจา่ยตอ่กําไรสทุธ ิ (รอ้ยละ) 50 

 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 
 
นายปรเมษฐ หงัสเนตร (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“หลังจากทีѷโครงการขยายกําลังการผลติเสร็จสิѸน บรษัิทจะมกีารจ่ายเงนิปันผลในอัตราทีѷมากขึѸนกว่านีѸ
อกีหรอืไม”่ 
 
นางจามจุร ีศโิรเวฐนุกลู ชีѸแจงว่า ณ ปัจจุบัน บรษัิทยังคงนโยบายการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
กําไรสุทธหิลังภาษี อย่างไรก็ตามหลังจากโครงการขยายกําลังการผลติสําเร็จ บรษัิทอาจพจิารณาถงึความ
จําเป็นและความเหมาะสมอืѷนในอนาคต 



 
 
  

 
เมืѷอไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถาม หรอืเสนอความเห็นใดเพิѷมเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชมุพจิารณาอนุมัตจิดัสรร
กําไรจากผลการดําเนนิงานของปี 2566 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปันผล ตามทีѷไดเ้สนอ 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดิังตอ่ไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุมตัใิหจ้ดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนนิงานปี 2566 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปัผล
จ่ายเงนิปันผล ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดังตอ่ไปนีѸ  
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,425,311 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
 

วาระทีѷ 5 พจิารณาเลอืกต ัҟงกรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีѷพน้จากตําแหนง่ตามวาระและ
แกไ้ขอํานาจกรรมการ (ถา้มกีารเปลีѷยนแปลงกรรมการ) 

  
ประธานฯ แถลงตอ่ทีѷประชมุวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
กําหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี ในอัตราหนึѷงในสาม
ของจํานวนกรรมการทั Ѹงหมดซึѷงในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครั ѸงนีѸ มกีรรมการทีѷตอ้งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดังนีѸ 
 
1) นายซาโตรุ มยิาตาเกะ   กรรมการ 
2) นายมาซาโยช ินัมบะ   กรรมการ 
3) นางสาวกรกมล กอไพศาล กรรมการ และกรรมการทีѷปรกึษาดา้นธรุกจิ 
 
สําหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2567 บรษัิทฯ มไิดม้นีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้นําเสนอรายชืѷอบคุคลเพืѷอเขา้
รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการใหม ่
 
เนืѷองจากคุณซาโตรุ มยิาตาเกะ ไดแ้จง้เจตจํานงคท์ีѷจะขอไม่รับการเลอืกตั Ѹงเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึѷง ดังนัѸน ประธานจึงขอใหท้ีѷประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติเลือกตั Ѹงให ้คุณโตะชิโอะ 
เซะโมะโตะ ซึѷงเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์อันยาวนาน ทีѷจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษัิท  
เขา้เป็นกรรมการของบรษัิทคนใหม่แทนคุณซาโตรุ มยิาตาเกะ และขอใหท้ีѷประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัติ
เลอืกตั Ѹงใหค้ณุมาซาโยช ินัมบะ และคณุกรกมล กอไพศาล กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทตอ่ไปอกี
วาระหนึѷง  
 
นอกจากนัѸน จากการเสนอใหท้ีѷประชมุมมีตเิลอืกตั Ѹงใหค้ณุโตะชโิอะ เซะโมะโตะ เขา้เป็นกรรมการของบรษัิทคน
ใหม่แทนคณุซาโตรุ มยิาตาเกะ กรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทนบรษัิทนัѸน จําเป็นจะตอ้งแกไ้ขชืѷอกรรมการซึѷงมี
อํานาจลงลายมอืชืѷอแทนบรษัิทฯ ใหเ้ป็นดังนีѸ 
 
“นายโยชฮิซิะ โฮะรเิบะ หรือ นายฮโิรยูก ิคาเนโกะ หรือ นายโทโมทากะ โยชคิาวา หรือ นายโตะชโิอะ 
เซะโมะโตะ หรอื นายมาซาโยช ินัมบะ หรอื นางจามจุร ีศโิรเวฐนุกูล  กรรมการสองในหกคนนีѸลงลายมอืชืѷอ
ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบรษัิทในเอกสารทุกประเภท หรอื นางจามจุร ีศโิรเวฐนุกลู ลงลายมอืชืѷอและ
ประทับตราสําคัญของบรษัิทในคํารอ้ง คําขอ และเอกสารอืѷนใดสําหรับยืѷนกับหน่วยงานราชการใดๆ เช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิѷงแวดลอ้ม กระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ดจิทิัลเพืѷอเศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัѷนคงของมนุษย”์ 
 
ขอ้มลูประวัตขิองกรรมการทั Ѹง 3 ท่าน ปรากฎตามขอ้มลูทีѷนําเสนอทางหนา้จอ presentation ขณะนีѸ  และ 



 
 
  

ขอ้มูลประวัตบิุคคลทีѷไดร้ับการเสนอชืѷอใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีѷครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระปรากฏตามสิѷงทีѷสง่มาดว้ยลําดับทีѷ 4 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซักถาม หรอืเสนอความเห็นใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชุมพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Ѹง
กรรมการทั Ѹง 3 ท่าน ใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ โดยในวาระเลอืกตั ѸงกรรมการนีѸ ใหใ้ชว้ธิลีงคะแนน
เป็นรายบุคคล ผูถ้อืหุน้กรุณาออกเสยีงเลือกตั Ѹงกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ทั ѸงนีѸไม่ว่าท่านจะไดล้งคะแนน
เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ หรอืงดออกเสยีงก็ตาม 

 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดัิงต่อไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุมัตใิหแ้ตง่ตั Ѹงใหน้ายโตะชโิอะ เซะโมะโตะ ดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของบรษัิทฯ ดว้ยมตคิะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 1,575,472,491 67.11 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 771,952,820 32.88 
   

มต:ิ อนุมตัใิหแ้ตง่ตั Ѹงใหน้ายมาซาโยช ิ นัมบะ กลับเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ไปอกีวาระ
หนึѷง ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,425,311 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

  
มต:ิ อนุมัตใิหแ้ตง่ตั Ѹงใหน้างสาวกรกมล กอไพศาลกลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ไปอกี
วาระหนึѷง ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,425,311 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 

วาระทีѷ 6 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2567 
 
ประธานฯ แถลงต่อทีѷประชุมว่าทีѷประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯเสนอใหท้ีѷประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการซึѷงไดก้ําหนดขึѸนจากความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม และผลการดําเนินงานของบรษัิท 
ดังนีѸ 

ใหจ่้ายคา่ตอบแทนรายเดอืน สําหรับปี 2567 ตามตารางดังตอ่ไปนีѸ        

ตําแหนง่ ปี 2567  (บาท) 
ประธานกรรมการ 30,000 
รองประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการทีѷปรกึษาดา้นธรุกจิ 30,000 
กรรมการทีѷปรกึษาดา้นธรุกจิ 30,000 
กรรมการอืѷน 30,000 
เลขานุการบรษัิท 10,000 



 
 
  

 
ในกรณีทีѷกรรมการท่านใดดํารงหลายตําแหน่งในคราวเดียวกัน ใหก้รรมการท่านัѸนมีส ิทธิไดร้ับ
ค่าตอบแทนเฉพาะจากตําแหน่งทีѷไดร้ับคา่ตอบแทนสงูสดุเทา่นัѸน   

 
 นอกจากนีѸ บรษัิทฯ มไิดจั้ดหาคา่ตอบแทนในรูปแบบอืѷนใดใหแ้กก่รรมการอกี 
 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความเห็น 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถาม หรอืเสนอความเห็นใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชมุพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2567 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดิงัต่อไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุ มัติให ก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําห รับปี 2567 เป็นไปตามทีѷประธานฯ เสนอมานัѸน 
ทุกประการ ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Ѹงหมดของผูถ้ือหุน้ซึѷงมาประชุม  
ดังตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,425,311 100 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 

วาระทีѷ 7 พจิารณาแตง่ต ัҟงผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนสําหรบัปี 2567 
  
ประธานฯ ไดข้อใหน้างจามจุร ีศโิรเวฐนุกลู กรรมการ เป็นผูนํ้าเสนอสําหรับวาระนีѸ 
 
ประธานฯ ชีѸแจงวา่บรษัิท เนืѷองจากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด มมีาตรฐานการการสอบบัญชทีีѷมี
คุณภาพและเป็นทีѷยอมรับ มคีวามรูค้วามเชีѷยวชาญในวชิาชพี มคีวามเขา้ใจในธรุกจิเป็นอยา่งด ีรวมทั Ѹงมผีลการ
ปฏบิัตงิานอยู่ในเกณฑด์ ีนอกจากนีѸเมืѷอไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบกับปรมิาณงาน และอัตราคา่สอบบัญชแีลว้ เห็น
วา่ บรษัิท เคพ ีเอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด เสนอค่าสอบบัญชทีีѷเหมาะสม  
 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ีѷประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีมมีตแิต่งตั Ѹง บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย 
สอบบัญชี จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท ประจําปี 2567 โดยพิจารณาอนุมัตแิต่งตั Ѹงผูส้อบบัญชี และ
พจิารณาอนุมัตคิ่าสอบบัญช ีดังนีѸ 
 
 
1. อนุมัตแิตง่ตั Ѹงผูส้อบบญัชจีากบรษัิท บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากัด สาํหรับปี 2567  
 
 

1. นางสาวสรินุิช สรุไพทูรยก์ร   ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เลขทะเบยีน 8413 หรอื 

2. นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เลขทะเบยีน 10604 หรอื 

3. นายวัยวัฒน ์กอสมานชยักจิ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เลขทะเบยีน 6333 หรอื 

4. นางสาวพชิามญชุ ์อตุราภรณ์ 
         

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เลขทะเบยีน 11874 

 



 
 
  

2. อนุมัตคิ่าสอบบัญชปีระจําปี 2567 ของบรษัิทฯ เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 3,430,000 บาท ทั ѸงนีѸ ค่าสอบ
บัญชดีังกลา่วไมร่วมคา่ใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด และยังไม่รวมค่าบรกิารอืѷน และค่าสอบบัญชอีาจเปลีѷยนแปลง
ตามปรมิาณงานทีѷเกดิขึѸนจรงิระหวา่งปี  

 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความเห็น 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซักถาม หรอืเสนอความเห็นใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชุมพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Ѹง
ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับปี 2567 ตามทีѷคณะกรรมการบรษัิทเสนอ 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดัิงตอ่ไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุมัตใิหแ้ตง่ตั Ѹงผูส้อบบัญชแีละจ่ายค่าตอบแทนสําหรับปี 2567 ตามทีѷประธานฯ เสนอมานัѸนทกุประการ 
ดว้ยดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดังตอ่ไปนีѸ 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,425,311 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
 

วาระทีѷ 8 พจิารณาอนุมตัเิปลีѷยนแปลงวธิกีารเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลครึѷงปีของบรษิทั 
  
ประธานฯ ไดข้อใหน้างจามจุร ีศโิรเวฐนุกลู กรรมการ เป็นผูนํ้าเสนอสําหรับวาระนีѸ 
 
นางจามจรุ ีศโิรเวฐนุกูล ชีѸแจงวา่ มาตรา 67 ทว ิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้สว่น
นติบิคุคลทีѷไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน คํานวณและชําระภาษีรอบระยะเวลาหกเดอืนจากจํานวนกึѷงหนึѷงของประมาณ
การกําไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชนัีѸน  
 
มาตรา 67 ทว ิ(2) ประกอบกับหลักเกณฑต์ามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีѷยวกับภาษีเงนิได ้(ฉบับทีѷ 128) 
ขอ้ 2 และขอ้ 5 ระบุใหบ้รษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนนติบิุคคลทีѷประสงคจ์ะคํานวณและชําระภาษีจากกําไรสุทธขิอง
รอบระยะเวลาหกเดอืนจะตอ้งจัดใหม้ีการสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิ เมืѷอครบกําหนดระยะเวลาหก
เดอืน พรอ้มแนบหนังสอืรับรองของผูส้อบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิ และยืѷนคํารอ้งเป็นหนังสอืขอความ
เหน็ชอบผูส้อบทานงบการเงนิตอ่อธบิดกีรมสรรพากร  
 
เพืѷอใหก้ารคํานวณและชําระภาษีครึѷงปีของบรษัิทฯ มคีวามถูกตอ้งและเหมาะสมกับการดําเนินงาน จงึเสนอ
เปลีѷยนแปลงการคํานวณและชําระภาษีจากจํานวนกึѷงหนึѷง ของประมาณการกําไรสทุธเิป็นการคํานวณและชําระ
ภาษีจากกาํไรสทุธ ิของรอบระยะเวลาหกเดอืน โดยเริѷมตั Ѹงแตร่อบบญัช ี01 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 
จนกวา่จะมกีารแจง้เปลีѷยนแปลงตอ่กรมสรรพากร ทั ѸงนีѸ ผูส้อบบัญช ีบรษัิท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด 
ทีѷไดร้ับการแตง่ตั Ѹง จะเป็นผูส้อบทานงบแสดงสถานะทางการเงนิและ     ลงนามในหนังสอืรับรองของผูส้อบทาน
งบแสดงสถานะทางการเงนิตามแบบทีѷอธบิดกีรมสรรพากรกําหนด ดังนีѸ 
 
1. นางสาวสรินุิช สรุไพทรูยก์ร   ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 

เลขทะเบยีน 8413 หรอื 

2. นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 
เลขทะเบยีน 10604 หรอื 

3. นายวัยวัฒน ์กอสมานชยักจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 
เลขทะเบยีน 6333 หรอื 

4. นางสาวพชิามญชุ ์อตุราภรณ ์
         

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 
เลขทะเบยีน 11874 

 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 
 



 
 
  

นายสริพิงศ ์ศรปีราการ (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 
  “บรษัิทไดป้ระโยชนอ์ะไรจากการทีѷเปลีѷยนแปลงวธิกีารเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลครึѷงปี” 
 
นางจามจรุ ีศโิรเวฐนุกลู ชีѸแจงวา่ การเปลีѷยนวธิกีารชําระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลครึѷงปี ทําใหบ้รษัิทลดความเสีѷยง
ในการเกดิเงนิเพิѷมจากการทีѷประมาณการกําไรขาดเกนิกวา่ 25% 
 
เมืѷอไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิѷมเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชุมพิจารณาอนุมัติ
พจิารณาอนุมัตเิปลีѷยนแปลงวธิกีารเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลครึѷงปีของบรษัิทตามทีѷคณะกรรมบรษัิทเสนอ 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดิังตอ่ไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุมัตใิหเ้ปลีѷยนแปลงวธิกีารเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลครึѷงปีของบรษัิทดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผู ้
ถอืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,425,311 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
 

วาระทีѷ 9 พจิารณาเรืѷองอืѷนๆ ( ถา้ม ี) 
 
ทา่นประธานฯ สอบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการเสนอเรืѷองอืѷนใดใหท้ีѷประชมุพจิารณาอกีหรอืไม ่
 
นางสาวสปุรดีา หลกีด ี(ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

”ขอทราบความคบืหนา้เกีѷยวกับโครงการขยายกําลังการผลติ” 
 

ทา่นประธานฯ ชีѸแจงว่าโครงการขยายกําลังการผลติดําเนนิการกอ่สรา้งไปตามแผนทีѷวางไว ้และยังคาดว่าจะ
เสร็จตามกําหนดการในชว่งสิѸน  ไตรมาสทีѷ 2 ของปี 2568 
 
   ” เนืѷองจากเศรษฐกจิเวยีดนามกําลังเตบิโตอย่างต่อเนืѷอง ขอทราบแนวทางการบรหิารจัดการต่อบรษัิท
ยอ่ยในเวยีดนาม” 
 
นางสาวอญัญรตัน ์โตะ๊ทบัทมิ (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“เนืѷองจากเศรษฐกจิเวยีดนามกําลังเตบิโตอย่างต่อเนืѷอง ขอทราบแนวทางการบรหิารจัดการต่อบรษัิท
ยอ่ยในเวยีดนาม” 

 
ทา่นประธานฯ ชีѸแจงวา่หลังจากเสร็จสิѸนโครงการขยายกําลังผลติแลว้ บรษัิทยอ่ยในเวยีดนามจะมบีทบาทสําคัญ
อยา่งมากในการชว่ยขายผลติภัณฑห์ลักทีѷไดม้าจากโครงการขยายกําลังการผลติ เชน่ ผงพวีซี ีและบรษัิทมคีวาม
ตั Ѹงใจทีѷจะเพิѷมสว่นแบง่การตลาดในเวยีดนามอกีดว้ย 
 
นายบญุชยั โบสุวรรณ (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“บรษัิทมแีผนจะรับซืѸอหุน้คนือกีหรอืไม”่ 
 

นางจามจรุ ีศโิรเวฐนุกูล ชีѸแจงวา่ขณะนีѸบรษัิทยังไมม่แีผนการรับซืѸอหุน้คนืเพิѷมเตมิ 
 
 
 






